

# Tiện ích tư vấn đình chỉ thai nghén an toàn, bí mật dành cho nữ giới

Bà bầu lựa chọn bỏ thai là điều không dễ dàng. Nhiều nữ giới còn bị xã hội kì thị khi trót mang thai không mong muốn. Hiểu được một vài khó khăn ấy, kênh tư vấn đình chỉ thai kỳ an toàn, không tính phí tại địa chỉ phá thai chất lượng cao đã được thành lập, là nơi luôn cảm thông với những lý do đình chỉ thai kỳ của chị em & đồng hành cùng chị em trong việc thực hiện nạo phá thai an toàn, hiệu quả.



## Địa chỉ phá thai an toàn ở đâu uy tín tại Hà Nội

Ngoài đội ngũ tư vấn đình chỉ thai nghén an toàn, không tính phí được review cao, địa chỉ phá thai uy tín, chất lượng còn là nơi tập hợp đầy đủ một vài nhân tố của một cơ sở y tế chuyên phụ khoa uy tín, chất lượng với các thế mạnh:

Tập hợp nguồn nhân lực chuyên gia xuất sắc, giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực đình chỉ thai & từng công tác tại các bệnh viện phụ sản lớn.

Toàn bộ hạ tầng, trang thiết bị y tế hiện đại và tiên tiến, đồng bộ, giúp quá trình thăm khám và tiến hành bỏ thai diễn ra trong thời gian ngắn, chính xác.

Hiện giờ, phòng khám phá thai đáng tin cậy đang ứng dụng các biện pháp phá thai an toàn, không đau như:

- Phá thai nội khoa: Là biện pháp bỏ thai bằng cách sử dụng thuốc hoàn tất sự phát triển của bào thai và kích thích co bóp dạ con để đào thải thai ra ngoài. Thường ứng dụng cho bào thai dưới 7 tuần tuổi, thai phụ có sức khỏe ổn định, không kích ứng với thành phần của thuốc...
- Hút thai chân không: áp dụng cho thai từ 6 đến 3 tháng tuổi. Đây là phương pháp hiện đại, tiên tiến tại Hồng Phong, dùng công nghệ sóng siêu âm xác định vị trí thai nhi qua màn hình máy tính, với ống hút nano siêu mềm, siêu nhỏ sẽ không làm thương tổn đến cổ dạ con, làm giảm tối đa khả năng di chứng, che chở an toàn sức khỏe sinh sản. Để ứng dụng được giải pháp này, mẹ bầu cần có sức khỏe bình thường, không mắc các bệnh lý viêm nội khoa cấp tính, nhiễm khuẩn đường sinh dục hoặc bị dị tật đường sinh dục... quy trình nạo hút thai được tiến hành theo nguyên tắc nghiêm ngặt của chuyên gia.

Tiện ích y tế chuyên nghiệp với cung phương pháp phục vụ chu đáo tận tình, tận tình; thủ tục nhanh

gọn; giữ bí mật thông tin...

Hầu hết các phí thu, kiểm tra, tiến hành thủ thuật đều được công khai, công khai theo đúng quy chuẩn của Sở Y tế. Trước khi tiến hành sẽ thông báo, trao đổi với chị em để an tâm & có sự chuẩn bị sẵn sàng trước.

Nhất là, sau khi đình chỉ thai nghén, các bác sỹ sẽ kê thêm thuốc để bồi dưỡng cơ thể, cân bằng khí huyết, tăng sức miễn dịch, giúp phục hồi dạ con & sức khỏe trong thời gian ngắn, thuận tiện cho việc có bầu sau này.

Phòng khám phá thai <https://phathaihaiha.webflow.io/post/co-so-pha-thai-an-toan-o-ha-noi>

Chi phí nạo hút thai

<https://phathaihaiha.webflow.io/post/pha-thai-1-thang-tuoi-bang-thuoc-va-chi-phi>

## **Tư vấn phá thai an toàn, bảo mật danh tính dành cho nữ giới**

Trường hợp có bầu ngoài ý muốn, có ước muốn đình chỉ thai nghén nhưng chưa nắm rõ về các phương pháp tiến hành phá thai an toàn, hiệu quả thì việc tìm một kênh tư vấn đình chỉ thai kỳ an toàn, có các chuyên gia kiến thức chỉ dẫn cụ thể là điều hết sức cần thiết.

Hiểu rõ mong muốn thực tế đó, địa chỉ phá thai uy tín, chất lượng đã xây dựng tư vấn phá thai an toàn, miễn phí & đã phục vụ cho hàng ngàn chị em có nguyện vọng đình chỉ thai kỳ không những trên địa bàn Hà Nội mà còn ở các khu vực xung quanh.

Một số giải pháp tư vấn bỏ thai tại kênh tư vấn nạo phá thai thuộc phòng khám phá thai chất lượng cao:

### **Kênh thứ nhất: tham vấn phá thai trực tiếp qua hotline**

Bạn gái có thể liên lạc trực tiếp qua số hotline 0325 780 327 để được tư vấn phá thai với các thầy thuốc chuyên phụ sản.

### **Phương pháp tiếp theo: tham vấn phá thai qua hệ thống chat online/tư vấn trực tuyến 24/7**

Đến với phòng khám phá thai uy tín, chất lượng có hệ thống tư vấn đình chỉ thai nghén không tính phí 24/7. Thông qua hệ thống này, chị em khả năng nói chuyện trực tiếp với các bác sỹ chuyên khoa chuyên môn một vài vấn đề xoay quanh việc phá thai an toàn bằng cách nhấn vào icon chat trên màn hình.

<https://phathaihaiha.webflow.io/post/tu-van-pha-thai-an-toan>

### **Phương pháp thứ 3: tham vấn trực tiếp tại phòng khám đa khoa Thái Hà**

Bạn nữ cũng khả năng đến trực tiếp phòng khám phá thai uy tín, chất lượng tại địa điểm 11 Thái Hà, Đống Đa, Hà Nội để được gặp gỡ & tư vấn trực tiếp với các bác sỹ chuyên khoa chuyên sản phụ khoa.

Tác dụng của việc tư vấn bỏ thai tại địa chỉ phá thai đáng tin cậy

- Cố vấn không mất phí: Kênh tư vấn đình chỉ thai kỳ qua điện thoại trên hệ thống website của phòng khám là hoàn toàn miễn phí. Đối với những tình huống những chị em gọi ngay đến số

điện thoại sẽ nhận được cuộc gọi giúp ích lại nhằm tối ưu tối đa chi phí cho chị em.

- Tham vấn liên tục 24/24: Hệ thống tư vấn đình chỉ thai kỳ của phòng khám phá thai uy tín làm việc 24/7 vào tất cả các ngày trong tuần, kể cả ngày thứ 7, CN hay các ngày lễ, chuẩn bị sẵn sàng trả lời thắc mắc của chị em bất cứ thời điểm nào.
- Tiết kiệm thời gian: các thầy thuốc sẽ tư vấn giúp chị em nắm rõ về các cách nạo phá thai an toàn, hữu hiệu, chị em không tốn thời gian phải lên mạng thu thập thông tin. Với tình trạng thông tin tràn lan trên mạng, việc chọn lựa thông tin chuẩn xác sẽ làm chị em tốn nhiều thời gian.
- Giữ bí mật thông tin: Mọi thông tin của chị em đều được cam kết giữ kín an toàn, không công bố ra ngoài, chính vì chị em khả năng an tâm chia sẻ những vấn đề tế nhị với bác sĩ chuyên khoa tư vấn.
- Chủ động về thời gian khám & thực hiện bỏ thai: Khi tham gia tư vấn đình chỉ thai nghén tại phòng khám, chị em sẽ được giúp đỡ đặt hẹn trước nhằm chủ động trong việc phân bố thời gian thăm khám cũng như được hưởng ưu tiên khám trước giúp chị em đơn giản hơn trong việc sắp xếp thời gian của mình, không làm tác động đến sinh hoạt, học tập.

Chất lượng phòng khám Thái Hà <https://phathaihaiha.webflow.io/post/phong-kham-da-khoa-thai-ha>

Phụ khoa Thái Hà <https://phongkhamthaiha.org>